

## TCUS- NCHU cùng Phương trình Chấp Cánh Ước Mơ

Là một người yêu thích các bộ phim cổ trang Trung Quốc, mình lớn lên đã thuộc lòng một câu nói trong Sách Lễ Giáo: “Thời xưa, người muốn biết thời cuộc thế gian thì trước tiên phải biết cách trị nước, muốn trị nước thì trước tiên chỉnh tề gia đình; kẻ muốn chỉnh tề gia đình thì phải tu thân trước; ai muốn tu thân thì phải sửa lòng”. Trong khi lang thang ở nhiều nơi để tìm kiếm định hướng về mục tiêu cuộc sống của đời mình và cách nào có thể đóng góp để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, mình đã tìm thấy một nơi sẵn sàng đón nhận và nuôi dưỡng kiến thức cho mình. Điều đáng ngạc nhiên là nơi đó không phải Mỹ hay Vương quốc Anh, mà là nơi nằm ở trung tâm của một quốc đảo nhỏ có tên là Đài Loan.



Mình đã mếm mộ Đài Loan từ cái nhìn đầu tiên

### 欣 (Xīn) hân hoan

Liệu một người chỉ có nền tảng học vấn về tiếp thị quốc tế, mình có thể thích ứng tốt với một trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu chuyên ngành nông nghiệp



không? Một người đã sống ở một nước phương Tây gần một thập kỷ có thể hòa nhập tốt với văn hóa Đài Loan không? Liệu một người chưa bao giờ học tiếng Trung có thể tồn tại ở nơi mà tiếng Trung được sử dụng ở mọi nơi? Bỏ qua những nghi ngờ và không chắc chắn về “**Mình có thể**” hoặc “**Mình có**

**thể không**”, NCHU và Đài Loan đã chứng minh cho mình thấy rằng *mọi thứ đều có thể xảy ra và bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không bao giờ thử.*

Là một trong những trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu, NCHU đã mở rộng chân trời của mình thông qua các lớp học tự chọn thú vị trong các lĩnh vực mà mình chỉ có một chút kiến thức, chẳng hạn như khoa học cây trồng, quản lý dịch hại, phát triển nông thôn, di truyền học, phân tích dữ liệu khí tượng, xử lý bảo quản thực phẩm, xử lý chất thải thực phẩm, lập bản đồ hệ thống thông tin địa lý, nông nghiệp thông minh, ... Bên cạnh đó, là một trong những trung tâm nghiên cứu của khu vực, NCHU đã tổ chức vô số hội nghị quốc tế nhằm kết nối các nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới từ các trường đại học nổi tiếng như UC Davis, Texas A&M, Đại học Tokyo, Đại học Chulalongkorn, v.v., trên toàn cầu để cùng nhau giải quyết các vấn đề hiện tại trong nông nghiệp và các lĩnh vực khoa học khác. Là sinh viên của NCHU có nghĩa là mình có quyền tham dự các hội nghị độc

quyền đó, được tìm hiểu thêm về các vấn đề hiện tại của thế giới và cách các nhà nghiên cứu giải quyết những vấn đề đó. Ngoài ra, tại NCHU, nghiên cứu và hợp tác luôn là ưu tiên hàng đầu của trường, do đó, sinh viên được khuyến khích đào tạo để trở thành những nhà nghiên cứu tương lai. Vì vậy, nếu sinh viên có nguyện vọng giới thiệu



*3 đưa mình đến từ Đông Nam Á đã được tài trợ để đi Mỹ báo cáo năm 2019*

nghiên cứu của mình trong các hội thảo quốc tế, NCHU sẽ hỗ trợ hết mình cho các dự án tiềm năng mà không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Năm ngoái, những người bạn cùng phòng thí nghiệm của mình và mình, tất cả đều là sinh viên quốc tế đến từ 3 quốc gia khác nhau cũng đã được cấp kinh phí để trình bày các công trình của mình trong Hiệp hội Nghiên cứu Phân phối Thực phẩm ở Seattle, Hoa Kỳ. Hơn nữa, cơ hội học hỏi và phát triển đơn giản là vô tận tại NCHU vì NCHU có mạng lưới quen biết rộng khắp, mang lại lợi thế khi nhận được tin tức về các sự kiện hội thảo và cạnh tranh từ các đối tác của mình. Nhờ lợi thế này, mình đã may mắn được đăng ký và tham gia các chương trình trong nước và quốc



*Tham gia chương trình giao lưu văn hóa về trà đạo với các bạn học sinh cấp 3*

tế như Hands Together (tập trung vào giao lưu văn hóa giữa sinh viên đại học quốc tế và sinh viên các lớp tại Đài Loan); Nông thôn lên (được thiết kế để kết nối sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế với nông dân địa phương), Taiwan in My Eyes (được tài trợ bởi tập đoàn CTCI để giáo dục sinh viên về các mục tiêu phát triển bền vững; CSR

(Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội), Living Lab và YSEALI (Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á , do Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Lào tài trợ).

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, NCHU là một phần của Hệ thống TCUS cùng với 3 trường đại học quốc gia nổi bật khác từ miền Trung và miền Nam của đất nước: Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn (NSYSU), Đại học Quốc gia Cheng Kung (NCKU), Đại học Chung Cheng (CCU). Sự hợp tác độc quyền này đã mang lại những lợi ích to lớn cho sinh viên bao gồm quyền tiếp cận với các nguồn tài nguyên nghiên cứu tích hợp và các hoạt động hợp tác giữa 4 trường đại học đó. Các chuyến tham quan văn hóa và

công nghiệp được tổ chức thường xuyên mỗi học kỳ trên khắp Đài Trung, Trường Hóa, Đài Nam và Cao Hùng, giúp mình có thêm thông tin



*Ở NCHU và TCUS, luôn có vô vàn các chuyến đi tham quan đó đây để tìm hiểu thêm về văn hóa và kinh tế Đài Loan*

sâu sắc về các ngành công nghiệp ở Đài Loan và khắc sâu hơn nữa những kỷ niệm đẹp với bạn bè trong thời gian học đại học ở đây.

### 心 (Xīn) chân thành

Một khi trái tim đã được định sẵn, mọi thứ dường như vẫn ổn. Nếu được hỏi điều gì mình sẽ nhớ nhất sau khi rời NCHU, mình sẽ nói đó là những người mình đã gặp. Từ nhân viên của trường đến giáo sư, từ đồng hương đến bạn cùng phòng, từ những người mình đã làm việc cùng với những người mình đã nói chuyện trong tất cả các hội nghị, hội thảo, sự kiện và chuyến đi thực địa mà mình đã tham dự, từ đồng nghiệp đến bạn cùng phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều có đối xử với mình rất tử tế và tận tình. Nếu không có họ, mình đã không thể làm những gì mình đang làm ngay bây giờ.



### 新 (Xīn) : đời mới

Chuyển đổi từ tiếp thị sang lĩnh vực nông nghiệp chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, mặc dù mình còn thiếu kiến thức, NCHU đã cung cấp cho mình sự hỗ trợ hào phóng và các nguồn tài nguyên giáo dục thiết yếu cũng như



các sự kiện cạnh tranh để giúp mình phát triển và hoàn thành khoảng cách. Từ một người còn nhiều nghi ngờ về tương lai, mình đã tò mò hơn về nhiều lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp cũng

như sự đồng cảm với nông dân, và có nhiều mong muốn nghiên cứu sâu hơn để tìm ra cách giúp đỡ nông dân và tạo ra một hệ thống bền vững hơn trong nông nghiệp.

### **Phương trình của Điểm đến: 3 Xin + A Gut = Destination**

Trong thời gian ở Đài Loan và học tập tại NCHU, mình bắt đầu tin rằng đích đến là những gì chúng ta phải tự tạo ra. Mình cũng học được rằng không có cái gọi là đích đến, vì mình càng bước đi trên con đường đó, nó càng trở nên vô tận nhưng với nhiều cơ hội, thử thách và những niềm vui bất ngờ. Mình chân thành cảm ơn tới các nhân viên NCHU, NCHU OIA, khoa Nông nghiệp Quốc tế (IMPA) về tất cả các nguồn hỗ trợ và các chuyến thực địa! Mình hết lòng cảm ơn tất cả các giáo sư của mình bao gồm Thầy cố vấn - Thầy Yang, Cô Vickey, Cô Chao, và Thầy Hsieh vì những lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ tận

tình; Thầy  
Trưởng khoa  
IMPA - Thầy  
Hwang và  
Thầy Trưởng  
khoa  
Hòtculture -  
Thầy Wu vì  
tất cả những  
cơ hội mà  
mình đã nhận



được. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mình thực sự cảm ơn tất cả những người bạn đã chia sẻ những chuỗi ngày đầy kỷ niệm trong 2 năm vừa qua..



